

รายงานการประชุม คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
เทศบาลตำบลวังชิ้น
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมผาวิ้วเลีย ชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลตำบลวังชิ้น

.....

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

เมื่อถึงกำหนดเวลาประชุมเจ้าหน้าที่ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลวังชิ้น ได้เชิญ คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลและหัวหน้าฝ่ายบริหารฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ทุกคน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมผาวิ้วเลีย (ชั้น ๒)เทศบาลตำบลวังชิ้น และนายกเทศมนตรี ได้กล่าวเปิดการประชุมต่อไป

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙

นายสุพจน์ ยานะผูก นายกเทศมนตรีตำบลวังชิ้น - ผมขอให้ทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ด้วยนะครับ

ที่ประชุม - มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นเอกฉันท์

วาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการดำเนินงานจากการประชุมครั้งที่แล้ว

๓.๑ ความคืบหน้าการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วม

นายสุพจน์ ยานะผูก นายกเทศมนตรีตำบลวังชิ้น - ขอให้กองสาธารณสุขดำเนินการขับเคลื่อนต่อไป และขอเชิญกองสาธารณสุข ชี้แจงเพิ่มเติม

นางพนอ วันมุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - เรียนคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่าน จากที่ได้ลงสุขาภิบาลตรวจร้านค้าพบว่าร้านค้าทุกร้านมีการคัดแยกขยะ แต่ปัญหาที่พบเมื่อมีการคัดแยกขยะแล้วแต่ไม่มีการแยกถังขยะเปียกแห้ง ทำให้ปะปนกันเหมือนเดิมและจากการคัดแยกขยะที่เตาเผาขยะพบว่าขยะเปียกปนมากับขยะอินทรีย์จะมีปริมาณมาก ขยะรีไซเคิลคัดแยกได้ประมาณวันละ ๑๐๐ กิโลกรัม และการชั่งน้ำหนักปริมาณขยะจะดำเนินการชั่งน้ำหนักอีกครั้งประมาณปลายเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ สำหรับรายละเอียดคร่าวๆเรียนขอเชิญหัวหน้าฝ่ายฯ เพิ่มเติม

นางสาวนิตยา เสนาคำ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข- ข้อมูลปริมาณการคัดแยกขยะในไตรมาสที่ ๒ อยู่ที่ประมาณ ๒๒.๕๐ % ยังไม่ได้รวมข้อมูลร้านค้าที่ลงสุขาภิบาลอีกประมาณ ๒๐ ร้าน ที่ได้คัดแยกขยะแล้ว แต่ตอนนี้พบปัญหาพอแยกขยะแล้วต้องมารวมในถังเดียวกัน และในวันพรุ่งนี้แจกเป้ยังชีพจะลงไปประชาสัมพันธ์ในชุมชนเพื่อการขับเคลื่อนโครงการอีกครั้ง

นายสุพจน์ ยานะผูก นายกเทศมนตรี - ขอให้จัดโซนที่ทิ้งขยะ โดยจัดถังไว้บริเวณส่วนกลาง หรือทำเสวียนไว้ที่บ่อขยะได้หรือไม่ ขอให้พิจารณาแก้ไขต่อไป และขอฝากกองสาธารณสุข เรื่องใช้เลือดออกตอนนี้โรคกำลังระบาด ขอให้รณรงค์แจกทรายอะเบท และดำเนินการพ่นหมอกควันก่อนเกิดโรคระบาดและหลังโรคระบาด ตลาดสดสกปรกไม่สะอาดขอให้กองสาธารณสุข แจ้งผู้ประกอบการปฏิบัติตามระเบียบและการล้างตลาดสดขอให้ทำตามปฏิทินที่กำหนดไว้ รางระบายน้ำขอให้กองช่างรีบประเมินราคาเพื่อหาผู้รับจ้างล้างท่อระบายน้ำต่อไป และโรงฆ่าสัตว์ ขอให้เน้นเรศฤทธิ์ กำกับการดูแลโรงฆ่าสัตว์ให้เป็นไปตามระเบียบให้มีการจ่ายค่าธรรมเนียมอนุญาตให้ครบถ้วน และมีการตรวจโรคก่อนฆ่าสัตว์ ทุกครั้ง

ตอนนี้...

ตอนนี้เทศบาลตำบลวังซิ่น ได้ทำ MOU เรื่องหน่วยงานปลอดโฟมร้อยเปอร์เซ็นต์ จึงขอให้หน่วยงานเราหลีกเลี่ยงการใช้โฟม และประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนลดเลิกการใช้โฟมเนื่องจากเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้กองสาธารณสุขทำหนังสือแจ้งผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่

๓.๒ การขับเคลื่อนโครงการเมืองน่าอยู่สู่ตำบลสุขภาวะ

นายสุพจน์ ยานะผูก นายกเทศมนตรีตำบลวังซิ่น - โครงการเมืองน่าอยู่สู่ตำบลสุขภาวะ ตอนนี้ขยายเวลาออกไปอีกประมาณ ๖ เดือน ขอให้ขับเคลื่อนต่อไปและเร่งรัดให้ลูกข่ายส่งโครงการต่างๆ ให้ครบถ้วนและต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญในการทำเอกสารเพื่อปิดโครงการ จึงขอความร่วมมือทุกคนช่วยกันขับเคลื่อนให้ปิดโครงการให้ได้ต่อไป

ที่ประชุม รับทราบ

๓.๓ กองทุน สปสช.

นายสุพจน์ ยานะผูก นายกเทศมนตรีตำบลวังซิ่น - ขอให้ผู้เกี่ยวข้อง/ฝ่ายเลขา เร่งประสานงานและดำเนินงานโครงการต่อไป

ที่ประชุม รับทราบ

๓.๔ การติดตามข้อบกพร่องของ สตง.

นายสุพจน์ ยานะผูก นายกเทศมนตรีตำบลวังซิ่น - ในการตอบข้อบกพร่องของ สตง. ทั้งเรื่องเก่าและที่ตรวจพบใหม่ ขอฝากให้ปลัดเทศบาล นิติกร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน หัวหน้ากอง ช่วยกันตอบข้อบกพร่องของ สตง. ตามระเบียบที่กำหนดด้วย

ที่ประชุม รับทราบ

๓.๕ ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างต่างๆ (เงินจ่ายขาดสะสม)

นายสุพจน์ ยานะผูก นายกเทศมนตรีตำบลวังซิ่น -โครงการต่างๆที่ใช้จ่ายจากเงินจ่ายขาดสะสม ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นหลายโครงการ และมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ คือ โครงการปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว โครงการก่อสร้างที่พักคอยเอนกประสงค์ โครงการก่อสร้างอาคารผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด หมู่ที่ ๘ ขอให้ดำเนินการและรายงานให้กรมส่งเสริมต่อไป

ที่ประชุม รับทราบ

๓.๖ การติดตามผลการดำเนินงานและแก้ไขตามข้อบกพร่องของหน่วยตรวจสอบภายใน

นายสุพจน์ ยานะผูก นายกเทศมนตรีตำบลวังซิ่น - ตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน มีโครงการหลายอย่างที่แนบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบขอให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการให้เรียบร้อยด้วย และรายงานให้หน่วยตรวจสอบภายในด้วย

ที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาและเพื่อทราบ

๔.๑ การแห่เทียนเข้าพรรษา ปี ๒๕๕๙

นายสุพจน์ ยานะผูก นายกเทศมนตรีตำบลวังซิ่น - ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นวันอาสาฬหบูชา และวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นวันเข้าพรรษา ในปีนี้จะกำหนดจัดพิธีการจัดงานและรูปแบบการแห่เทียนพรรษาอย่างไร โดยในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ กำหนดให้มีการประชุม ผู้นำชุมชน ผู้สูงอายุ ผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อหารือการจัดงาน ขอมอบให้รองฯวิรัช ดำเนินการประชุมแทน เนื่องจากนายกเดินทางไปราชการ ซึ่งได้ข้อสรุปอย่างไรจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

ที่ประชุม รับทราบ

๔.๒ การดำเนินการโครงการเทศบาลน่าอยู่ (LA)

นายสุพจน์ ยานะผูก นายกเทศมนตรีตำบลวังชัน - การดำเนินการโครงการเทศบาลน่าอยู่ (LA) สำหรับรายละเอียดขอให้ปลัดเทศบาล เพิ่มเติมต่อไป

ที่ประชุม รับทราบ

๔.๓ พิธีมอบ “บ้านแพร์ร่วมใจ” และ “ทบ.ซ่อมบ้านทั่วไทย เทิดไถ่ ปีมหามงคล”

นายสุพจน์ ยานะผูก นายกเทศมนตรีตำบลวังชัน - พิธีมอบ “บ้านแพร์ร่วมใจ” และ “ทบ.ซ่อมบ้านทั่วไทย เทิดไถ่ ปีมหามงคล” เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตอนนี้ได้ดำเนินการสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และกำหนดมอบบ้านในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร์จะเป็นผู้มอบและเชิญหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่งร่วม จึงขอความร่วมมือพนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกคน ช่วยกันจัดสถานที่และร่วมพิธีดังกล่าว **ที่ประชุม รับทราบ**

๔.๔ โครงการ อปท.แพร์ร่วมใจพัฒนาถนนสาย ๘๔ สาย ซ่อมสร้างฝายปรับปรุงแหล่งน้ำ ๗๐ แห่ง

นายสุพจน์ ยานะผูก นายกเทศมนตรีตำบลวังชัน - ในส่วนของเทศบาลตำบลวังชัน ได้มีการพัฒนาถนน ขุดลอกลำห้วยสลก โครงการหน้าบ้านนำมอง ในส่วนการพัฒนาถนนได้ดำเนินการแล้วขอขอบคุณพนักงาน เจ้าหน้าที่ ทุกท่านที่ช่วยกันและในการพัฒนาถนนในเขตเทศบาลต้องดำเนินการต่อเนื่องทั้งปี และฝากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ประสานผู้ใหญ่บ้านในการพัฒนาครั้งต่อไปได้ประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านได้ร่วมพัฒนาโดยพร้อมเพรียงกันด้วย ต่อไปขอเชิญปลัดเทศบาลได้เพิ่มเติมรายละเอียดต่อไป

จ.ส.อ.ปฏิพล จอมดวง ปลัดเทศบาล - เรียนคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ทุกท่าน ผมขอเพิ่มเติมในประเด็นต่างๆ ดังนี้

- **โครงการเข้าร่วมประกวดเทศบาลอย่างยั่งยืน** ให้สำนักปลัดเทศบาล/กองสาธารณสุข เป็นเจ้าของเรื่อง ในการจัดเก็บข้อมูลส่งโครงการเข้าร่วมประกวด โดยให้สำนักปลัดเทศบาล ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน กองสาธารณสุข นำตัวชี้วัดกองเข้าประกอบเอกสารส่งโครงการ สำหรับการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วม ขอให้ถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันด้วย โดยประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนในการจัดการขยะเปียกและขยะรีไซเคิล และเทศบาลจะจัดเก็บขยะรีไซเคิลและขยะทั่วไป และต่อไปจะออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนลงไปดูแลและช่วยเหลือหมู่บ้านในการจัดการขยะ โดยเจ้าหน้าที่ ๑ คน ดูแล ๑ หมู่บ้าน ซึ่งรายละเอียดจะให้กองสาธารณสุขออกเป็นคำสั่งและแจ้งแต่ละกองให้ทราบอีกครั้ง และจะดำเนินการจัดฝึกอบรม อสม. หัวหน้าหมวด พนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อหาหรือแนวทางการดำเนินการจัดการขยะในชุมชน และในสัปดาห์หน้าขอให้กองสาธารณสุขจัดประชุม Work shop ในการขับเคลื่อนโครงการต่อไป

- **การขับเคลื่อนโครงการเมืองน่าอยู่สู่ตำบลสุขภาวะ** ตอนนี้เหลือระยะเวลาประมาณ อีก ๒ เดือน ในการดำเนินการปิดโครงการ จากการประชุมลูกข่ายที่โรงแรมนครเงินได้ข้อสรุปหลายประการ มีลูกข่ายหลายแห่งที่มีความพร้อมและส่งข้อมูลครบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ เช่น อบต.วังชัน/ เทศบาลตำบลวังเหนือ และมีหลายแห่งยังไม่มีควมคืบหน้า จะต้องเชิญประชุมอีกครั้ง และในการพิจารณาลูกข่ายเพื่อเสนอให้ขึ้นแม่ข่ายพิจารณาไว้ ๓ แห่ง คือ เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อบต.วอแก้ว และอบต.สันทะ ซึ่งต้องลงพื้นที่เพื่อลงไปเยี่ยมเยียนลูกข่ายเพื่อขับเคลื่อนต่อไปและต้องมีการจ้างผู้เชี่ยวชาญมาช่วยดำเนินการปิดโครงการ

- **กองทุน สปสช.** ได้มอบหมายให้กองสาธารณสุข นางสาวนิตยา เสนาคำและนางสาวลักษณณ์ ไช้จิก รับผิดชอบ ขอให้ประสานงานผู้เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนโครงการ

- **การติดตามข้อทักท้วงของ สตง.** กรณีข้อทักท้วงของ สตง. ขอให้งานตรวจสอบภายในและนิติกร ผู้อำนวยการกอง ช่วยกันหาแนวทางแก้ไขและรายงานให้ สตง. ภายในเวลาที่กำหนดด้วย

- ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างต่างๆ(เงินจ่ายขาดสะสม) ตอนนี้ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่
เพื่อประสานงานแต่ละหมู่บ้าน ขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้ชี้แจงให้ทราบ

- น้ำดื่มของสำนักงาน มีกลิ่นขอให้กองสาธารณสุขตรวจสอบ หากไม่ดีไม่มีคุณภาพ
เปลี่ยนซื้อรายใหม่

- สวนหย่อมในสำนักงาน ขอให้สำนักปลัดเทศบาล ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลด้วย
- ห้องน้ำ ในสำนักงาน ขอให้ปรับปรุง ดูแลทำความสะอาดด้วย

นายสุพจน์ ยานะผูก นายกเทศมนตรี - การปรับปรุงห้องน้ำสำนักงาน ขอให้ปรับปรุงโถปัสสาวะ ชักโครกห้องน้ำ
ผู้หญิง และทำห้องน้ำสำหรับคนพิการ ด้วย

จ.ส.อ.ปฏิพล จอมดวง ปลัดเทศบาล - การประชุมประจำเดือน พนักงาน เจ้าหน้าที่ ขอให้ทุกคนให้ความสำคัญ
เข้าร่วมประชุมทุกคน ให้หัวหน้ากองกำชับและแจ้งลูกน้องในสังกัดให้เข้าร่วมประชุม

- อาคารเรียน ประตูหน้าต่าง ของโรงเรียนหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หากชำรุดให้ทำ
บันทึกรายงานขึ้นมาเพื่อจะได้ดำเนินการซ่อมแซมต่อไป

- โทรศัพท์ และอุปกรณ์รายงานระดับน้ำ ขอให้นำไปติดตั้งไว้ที่ห้องปลัดเทศบาลและ
ขอให้ผู้อำนวยการกองช่าง จัดเจ้าหน้าที่มาติดตั้งให้ด้วย

- การพัฒนาถนนสวย ต้องขอบคุณคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ที่ช่วยกันลงไป
พัฒนา และต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้ผู้เกี่ยวข้องประสานชุมชนในการพัฒนาครั้งต่อไปให้ชุมชนมีส่วนร่วมมากขึ้น
และให้กองศึกษารายงานผลการดำเนินงานให้จังหวัดต่อไป

นายสุพจน์ ยานะผูก นายกเทศมนตรี - ในการประชุมประจำเดือน พนักงาน เจ้าหน้าที่ ต่อไปให้มีการประชุม
ไม่เกินวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน ขอให้อนุทิน ธุการ สำนักปลัดเทศบาล ได้ทำปฏิทินการประชุมประจำเดือนด้วยและ
ผู้อำนวยการกองช่าง ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดได้เข้าร่วมประชุมทุกคนด้วยหากใครไม่สามารถเข้าร่วมประชุมให้แจ้ง
ผู้บังคับบัญชาทราบ

- น้ำประปา ตอนนี้ไหลตามปกติแต่น้ำขุ่น ขอฝากให้งานประปาช่างสมจิตร
ดูแลน้ำประปาไม่ให้ขุ่น และให้ทำแผนที่ท่อเดินน้ำประปาในแต่ละหมู่บ้านเพื่อจะได้แก้ปัญหาได้ถูกต้องตรงจุด
และวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ชำรุดให้ซ่อมแซมให้ใช้ได้ตามปกติ พร้อมใช้งานตลอดเวลา

- รถยนต์ส่วนกลาง ของเทศบาลขอให้ซ่อมแซมให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา

นายชุมพล ไชยบัวแก้ว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี - ขอชื่นชมในการจัดสวนหย่อมในสำนักงาน ดูสวยงามดีแต่ขอชี้แนะ
ว่าหากตกแต่งด้วยต้นไม้หรือดอกไม้จริงก็จะสวยงามยิ่งขึ้น หรือหากดูแลยากน่าจะตกแต่งด้วยดอกไม้ต้นไม้ที่สีใกล้เคียง
กับสีธรรมชาติก็จะดูดีไปอีกแบบหนึ่ง และขอเพิ่มเติมในห้องประชุมหรือห้องทำงาน ควรจะตกแต่งด้วยกระถางดอกไม้
หรือต้นไม้จะทำให้มีชีวิตชีวามากขึ้น การดูแลสวนหย่อมควรจะให้ทุกกองดูแลร่วมกันเพื่อจะได้มีส่วนร่วมด้วยกัน ขอฝาก
ข้อเสนอแนะให้พิจารณาต่อไป

นายสุพจน์ ยานะผูก นายกเทศมนตรี - ขอขอบคุณท่านที่ปรึกษาที่ให้ข้อชี้แนะ และขอเพิ่มเติมให้สำนักปลัดเทศบาล
ดำเนินการในการซ่อมแซมเพดาน อาคารสำนักงาน ที่ชำรุดและจัดซื้อโทรศัพท์มือถือสำนักงานเพิ่มอีก ๑ เครื่อง ต่อไปขอเชิญ
แต่ละกองเพิ่มเติม

นางสาวรุ่งอรุณ วันจา ผู้อำนวยการกองการศึกษา - การเรียนการสอนแบบมอลเตสซอรี ตอนนี้ได้ขับเคลื่อนไป
ประมาณ ๙๐%แล้ว ที่จอดรถหน้าโรงเรียนเป็นหลุมสี่เหลี่ยมกว้างเกรงว่าอาจเกิดอันตรายได้ ขอให้แก้ไขให้ด้วย ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ช่วงนี้เป็นฤดูฝน รอบอาคารเป็นดิน ทำให้เปียกเลอะเทอะ ขอให้นำทรายหรือหินคลุกมาถมได้หรือไม่
และขอหารือรั้วเก่าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว รื้อถอนมาทำรั้วศูนย์เด็กเล็กใหม่ได้หรือไม่

นายสุพจน์ ยานะผูก นายกเทศมนตรี – ถนนที่หน้าโรงเรียนเป็นหลุมกว้าง การถมบริเวณรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขอให้กองช่างไปดำเนินการแก้ไขด้วย การรื้อถอนรั้วขอให้ศึกษาดูว่าสามารถทำได้หรือไม่

นายวิรัช เครือคำ รองนายกเทศมนตรี – โรงฆ่าสัตว์ ขอให้เห็นเรศฤทธิ์ ตรวจสอบการฆ่าสัตว์โดยเฉพาะเสาร์-อาทิตย์ มีการจ่ายค่าธรรมเนียมค่าฆ่าสัตว์หรือไม่

นายนเรศฤทธิ์ อัจจงงค์ สัตวแพทย์ – การฆ่าสัตว์ในวันเสาร์อาทิตย์มีผู้ประกอบการรายเดียว และตอนนี้ผู้ประกอบการรายนายสุวัจน์ไม่เข้าใจ มีการเสียค่าธรรมเนียมอากรแต่ไม่ได้ฆ่าที่โรงฆ่าสัตว์ ซึ่งตอนนี้ได้ชี้แจงและยกเลิกการจ่ายค่าธรรมเนียมและไม่อนุญาตให้ฆ่าสัตว์แล้ว

นายสุพจน์ ยานะผูก นายกเทศมนตรี – ขอให้ลงไปกำกับดูแลและถือปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ

นายธนรัชต์ สุขะใจ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป – ในส่วนของสำนักปลัดเทศบาล รับผิดชอบโครงการเทศบาลน่าอยู่ (LA) เข้าประกวด ซึ่งการประกวดครั้งนี้จะไม่มีเงินรางวัลแต่จะได้ประกาศเกียรติบัตร ตอนนี้ได้สำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แต่ละกองแล้ว ขอให้ส่งคืนให้สำนักปลัดภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นี้ เพื่อจะได้รวบรวมเอกสารเข้าเล่มส่งเข้าร่วมประกวดโครงการต่อไป

- การจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตอนนี้จังหวัดแพร่ ยังไม่มีการประชุมซักซ้อมการจัดทำงบประมาณ จึงใช้แนวทางเดิมไปก่อน แต่จะมีเปลี่ยนแปลงรูปแบบทำข้อมูลใน E-laass การตั้งงบประมาณจะอิงข้อมูลจากงบประมาณปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ เป็นหลัก เบื้องต้นได้จัดทำแบบฟอร์มให้แต่ละกองเพื่อกรอกข้อมูลแล้ว สำหรับการพิจารณาปรับ ลด-เพิ่ม ต้องหาหรือผู้บริหารพิจารณาอีกครั้ง

นายสุพจน์ ยานะผูก นายกเทศมนตรี – สำหรับรายการโครงสร้างพื้นฐานขอให้รองวิรัช ประสานชุมชนต่อไป และขอให้กองช่างเร่งดำเนินการประมาณการค่าใช้จ่ายและแบบแปลนการก่อสร้างประกอบเทศบัญญัติ

นางสาวอัญชลิตา ดอนดง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาล – ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ที่สนับสนุนส่งเด็กนักเรียนเข้าแข่งทักษะที่นครแม่สอดจังหวัดตาก ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ประक्टต่อเลโก้ ได้เหรียญทองอันดับ ๒ วาดภาพได้เหรียญเงิน อันดับที่ ๘ ทายเสียงอะไรเอ่ย ได้เหรียญทอง หากปีนี้มีการประกวดระดับประเทศ อาจได้เป็นตัวแทนภาคไปประกวด แต่ปีนี้กรมฯยังไม่มีหนังสือแจ้งมาให้จัดการแข่งขัน สำหรับการเข้าร่วมประชุมประจำเดือนครู อาจจะไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้ทั้งหมด แต่ต่อไปจะพยายามให้เจ้าหน้าที่มาประชุมมากขึ้น และขอความร่วมมือกองช่างประมาณราคาการซ่อมแซมอาคารโรงเรียนให้ด้วย

นางพนอ วันมุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข – ตอนนี้เทศบาลตำบลวังขึ้นได้ทำข้อตกลงเป็นหน่วยงานปลอดโพน ๑๐๐ % ซึ่งมีหลักเกณฑ์ ๔ ข้อ คือ ๑. ให้กำหนดเป็นนโยบายหน่วยงาน ๒. ประชาสัมพันธ์ ๓. ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ใช้ภาชนะใส่อาหารแทนกล่องโพน ๔. ไม่ใช้โพนบรรจุอาหาร ๓ เดือน ติดต่อกัน จึงขอเชิญชวนให้ทุกท่านลดละการใช้กล่องโพนในการบรรจุอาหาร

นายสุพจน์ ยานะผูก นายกเทศมนตรีตำบลวังขึ้น – มีท่านใดมีเรื่องเสนอในที่ประชุมอีกหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มี ผมขอปิดประชุมในวันนี้

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

ลงชื่อ อนุทิน ทองโคตร ผู้จรรายงานการประชุม
(นางอนุทิน ทองโคตร)
เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ ปฏิพล จอมดวง ผู้จรรายงานการประชุม
(ปฏิพล จอมดวง)
ปลัดเทศบาลตำบลวังขึ้น

